

Tuy Phước, ngày 27 tháng 10 năm 2015

Số: 177/TB-UBND

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai thi công công trình: Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Diêu Trì và Chợ Diêu Trì mới

Ngày 26/10/2015, đ/c Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thi công công trình: Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Diêu Trì và Chợ Diêu Trì mới. Tham dự buổi kiểm tra có đ/c Nguyễn Đình Thuận- PCT.UBND huyện, lãnh đạo các ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Văn phòng UBND và UBND huyện và lãnh đạo UBND thị trấn Diêu Trì.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án, Đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đ/c Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với công trình: Chợ Diêu Trì mới

- So với yêu cầu kế hoạch đề ra thì tiến độ thi công công trình quá chậm, mặc dù đã qua nhiều lần xin gia hạn nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành các hạng mục theo quy định. UBND huyện nghiêm túc phê bình Ban Quản lý dự án, các phòng ban có liên quan của huyện và Đơn vị thi công đã để kéo dài thời gian thi công công trình. Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo cho UBND huyện trước ngày 05/11/2015.

- Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các khối lượng công việc còn lại, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý dự án, các ngành có liên quan của huyện, UBND thị trấn Diêu Trì và Đơn vị thi công tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

* Giao Đơn vị thi công:

+ Xây dựng tiến độ, kế hoạch thi công chi tiết đối với các phần công việc còn lại từ nay đến ngày 30/11/2015 gửi cho Ban Quản lý dự án huyện để kiểm tra xác nhận, sau đó gửi cho UBND huyện 01 bản để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

+ Tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2015. UBND huyện sẽ

không xem xét gia hạn và không thanh toán cho các khối lượng công việc hoàn thành sau ngày 30/11/2015.

* Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện:

+ Phân công lãnh đạo Ban và các chuyên viên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Đơn vị thi công, báo cáo đề xuất cho UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc, phát sinh (nếu có).

+ Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Diêu Trì và các ngành chức năng có liên quan xem xét đề xuất cho UBND huyện xử lý việc xây dựng vỉa hè trước các lô ki ốt và hệ thống cấp nước sạch xung quanh chợ. Thời gian hoàn thành trước 10/11/2015.

+ Hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ pháp lý về các nội dung điều chỉnh, phát sinh liên quan đến công trình và hoàn tất hồ sơ hoàn công để nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/12/2015.

* Giao Trưởng phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và UBND thị trấn Diêu Trì xây dựng hoàn chỉnh Đề án nhân sự Ban Quản lý chợ trình UBND huyện xem xét cho ý kiến chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/11/2015.

* Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

+ Phối hợp với các ngành có liên quan và UBND thị trấn Diêu Trì tiến hành khảo sát lại tình hình thực tế các khu chức năng tại chợ Diêu Trì mới, hoàn chỉnh phương án di dời, sắp xếp, bố trí các điểm kinh doanh trong chợ Diêu Trì, báo cáo cho UBND huyện trước ngày 05/11/2015.

+ Xây dựng quy chế hoạt động Ban Quản lý chợ trình UBND huyện phê duyệt sau khi Ban Quản lý chợ được thành lập.

* Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện có trách nhiệm phối hợp các ngành liên quan và UBND thị trấn Diêu Trì tiến hành khảo sát giá, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo việc tổ chức đấu giá các lô ki ốt tại chợ Diêu Trì mới theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/11/2015.

* Lưu ý: Tất cả các công việc liên quan đến việc nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình Chợ Diêu Trì mới và di dời chợ Diêu Trì sang chợ mới phải hoàn thành trước ngày 10/12/2015.

* UBND huyện giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện tốt các công việc đã giao nêu trên, báo cáo kịp thời cho UBND huyện chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.

2. Đối với công trình: Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Diêu Trì

- Trong thời gian qua Đơn vị thi công đã có nhiều tích cực trong việc tổ chức thi công các phần việc của công trình, tuy nhiên so với yêu cầu về tiến độ thì còn một số nội dung công việc thực hiện chậm, không đảm bảo yêu cầu theo tiến độ đã được phê duyệt. Do đó, yêu cầu Đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2015 theo đúng tiến độ đề ra.

- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện:

+ Chủ trì, phối hợp với Đơn vị tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và các ngành có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ trình UBND huyện chỉ đạo xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh như: giải pháp thoát nước và chống sạt lở phía sau nghĩa trang, phương án sắp xếp di dời các hàng mộ từ dãy phía sau sang hai bên hông 02 nhà bia,... Thời gian hoàn thành trước ngày 05/11/2015.

+ Phân công lãnh đạo Ban và các chuyên viên theo dõi việc thực hiện của Đơn vị thi công, báo cáo đề xuất cho UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc, phát sinh (nếu có).

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo để Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan của huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Điều Trì biết, tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện thường xuyên cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TTHU, TT HĐND huyện; (thay b/c)
- Các PCT UBND huyện;
- Phòng TN&MT, TC-KH, KT-HT, BQLDA, TTPTQĐ huyện;
- UBND TT Điều Trì;
- Công ty TNHH Tấn Phú;
- DNTN Đồng Tiến;
- LĐVP, CVVP (K₁- K₃);
- Lưu: VT. T.20 b



Tô Minh Chánh